

Số: ADL /TTr- P3

Kon Tum, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v tham gia ý kiến việc đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản 2079/UBND-TD ngày 27/7/2018 và Văn bản số 2420/UBND-TD ngày 27/8/2018 V/v thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, để đề xuất về các giải pháp thực hiện liên thông kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì đối với quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của cơ quan có thẩm quyền giải quyết có hiệu lực pháp luật đã quy định rõ ràng, cụ thể về nhiệm vụ công khai thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật và trách nhiệm của thủ trưởng từng cấp, từng ngành để triển khai thực hiện. Đồng thời, các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo hiện nay không có quy định trách nhiệm thực hiện liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân.

Bên cạnh đó, nhằm mục đích thống nhất về quản lý, khử trùng lập đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác và kịp thời về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên phạm vi toàn tỉnh (theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công Văn số 282/TTCP-TTTT ngày 06/03/2018). UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 591/UBND-TD ngày 13/3/2018 và Công văn số 680/UBND-TD ngày 23/3/2018 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ngành, đơn vị, địa phương mình toàn bộ phải sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là hệ thống CSDL về KNTC) do Thanh tra Chính phủ quản lý.

Với trách nhiệm được giao là cơ quan đầu mối quản lý Hệ thống CSDL về KNTC trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai sử dụng hệ thống; đăng ký tài khoản quản trị và cấp tài khoản người dùng cho 35 cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn gồm 25 đơn vị sở, ngành và 10 huyện, thành



phổ. Thời gian bắt đầu triển khai sử dụng và cập nhật dữ liệu vào hệ thống kể từ ngày 15/3/2018. Hiện nay, Hệ thống CSDL về KNTC trên địa bàn tỉnh đang từng bước triển khai thực hiện thông suốt, đồng bộ và kịp thời.

Để có cơ sở tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về nội dung nêu trên. Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiên cứu quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác liên quan, có ý kiến đối với nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Về đề xuất giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn; đồng thời, chủ động đề xuất các giải pháp liên thông kết quả giải quyết KNTC của công dân (nếu có).

Ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi về Thanh tra tỉnh **chậm nhất là ngày 25/9/2018** để tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Đ/c Chánh Thanh tra tỉnh (b/c);
- Đ/c Phó Chánh Thanh tra tỉnh (p/t);
- Lưu VT, Phòng 3.

CHÁNH THANH TRA



A Vượng